



## นายบุญเริ่ม บุญนิธิ

- นิสิตเก่าคณะเกษตร มก. รุ่นที่ ๓๕
- ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

### ประวัติการศึกษา

พ.ศ.	วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	ประเทศ
๒๕๒๒	วท.บ. (เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไทย
๒๕๒๗	วท.ม. (เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไทย

นายบุญเริ่ม บุญนิธิ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ครูที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ได้สร้างผลงาน การศึกษาด้านการเกษตรและการสร้างคนมากมาย ในด้านการศึกษาชั้น ได้พัฒนาหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ด้านเกษตรกรรมสำหรับประเทศไทย และระดับ ปวช. ด้านเกษตรกรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการจัดการเรียน การสอน เช่น วิชาการผลิตโค ชั้น ปวช. นักเรียนได้เรียนรู้จากการทำงานจริง เป็นผลให้ศิษย์ได้รับทั้งความรู้และทักษะ ทั้งยังสร้าง แรงบันดาลใจจนศิษย์มีแนวทางในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมจนประสบความสำเร็จ ท่านศึกษาค้นคว้าและ พัฒนางานด้านการสอนหรือการจัดการเรียนรู้จนแตกฉานทั้งในด้านเนื้อหา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้ พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสนใจ โดยการปฏิบัติงานในฟาร์ม และการเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียน เป็นผู้ริเริ่ม ทำการวิจัยในชั้นเรียน เป็นแบบอย่างให้อาจารย์ท่านอื่น ๆ ปฏิบัติตามมาจนปัจจุบัน ได้วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับ เกษตรกรใช้พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค เช่น การทำฟาร์มกักจุลินทรีย์เลี้ยงโค สามารถให้ความรู้แก่นักเรียนและเผยแพร่ให้ เกษตรในการออกบริการชุมชนในโครงการ Fix It Center ทุกปี

นายบุญเริ่ม บุญนิธิ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูสูงมาก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความอดทน อดทนต่อความทุกข์ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม อุทิศตนในอาชีพครู อบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ศิษย์ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติตนจนสามารถประสบความสำเร็จในการประกอบ อาชีพได้ ท่านเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านการเงิน ที่พักอาศัย ความประพฤติ เป็นที่ ยอมรับของผู้ร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย เช่น รางวัลครูดีมีคุณธรรมระดับดี ตาม โครงการครูดีมีคุณธรรม ปี ๒๕๕๕ จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้าน การศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการดำรงตน อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นเป็น ที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น จากกรมอาชีวศึกษา บุคคลดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕ จากชมรมส่งเสริมคุณภาพเยาวชนและ สังคมไทย ครูปฏิบัติงานดีเด่นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ๓ ปีซ้อน คือ ๒๕๕๖-๒๕๕๘ เป็นต้น และล่าสุดได้รับรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘ นับเป็น รางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู “ผู้มีผลงานที่แสดงความรู้ คุณธรรมความสามารถประจักษ์ชัด สอนศิษย์ด้วย จิตเปี่ยมเมตตา นำทางชีวิต สร้างคุณค่าสู่สังคม” ด้วยผลงานของท่านจึงเห็นสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ นายบุญเริ่ม บุญนิธิ เป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประเภทนักวิชาการ/นักวิจัย ที่สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป